

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

<http://www.matichon.co.th>

มติชน

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 11900 ราคา 10 บาท

'วง HU SOUL' มหาวิทยาลัยมหาดไทย คว้าแชมป์ 'SBPAC MUSIC CHAMPIONSHIP'

เมื่อเร็วๆ นี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดการประกวดวงดนตรีเยาวชนในโครงการ SBPAC MUSIC CHAMPIONSHIP THE BAND CONTEST ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการแข่งขัน วง HU SOUL ของนักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาดไทย ได้แก่ นายไพรัช แซ่ลี (ร้องนำ) นายวรภัทร พันทะฤทธิ์ (กีตาร์) นายอนุชา ศรีเพชรพิมาน (คีย์บอร์ด) นายชัยวุฒิ ทองรอด (ทรัมเป็ต, เพอร์คัสชัน) นายศรัทธา อารีคาน (กีตาร์เบส) และ นายสมบุญ อาจารย์ยะ (กลองชุด) สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทรางวัลมือกีตาร์และรางวัลมือกลองยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จ

สมบุญ อาจารย์ยะ หัวหน้าวง HU SOUL ได้รับรางวัลมือกลองยอดเยี่ยมกล่าวว่าโครงการประกวดวงดนตรีเยาวชน SBPAC MUSIC CHAMPIONSHIP THE BAND CONTEST ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม รู้สึกรักและหวงแหนต่อแผ่นดินเกิด โดยมีเพื่อนจากหลายสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดจำนวนมาก โดยแบ่ง

การแข่งขันออกเป็น 2 สายในรอบคัดเลือก และคัดเหลือเพียง 12 วงสุดท้ายเพื่อเข้าสู่เวทีชิงชนะเลิศ และดีใจที่วง HU SOUL ได้รับรางวัลชนะเลิศถึงสองรางวัล ทำให้ทุกคนในวงมั่นใจในการเล่นมากขึ้น/และอยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆ เยาวชนและคนที่สนใจด้านดนตรีเป็นกำลังใจให้วง HU SOUL ในการประกวดวงดนตรีรอบชิงชนะเลิศโครงการ Music Canon U-League 2010 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ปลายเดือนธันวาคมนี้

วรภัทร พันทะฤทธิ์ รางวัลมือกีตาร์ยอดเยี่ยมกล่าวเสริมว่าภูมิใจและดีใจที่วงสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ เพราะเพื่อนๆ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่างก็มีฝีมือและเก่งไม่แพ้กัน รางวัลที่ได้มาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทุกคนในวงมีความพยายามในการฝึกซ้อมฝีมือมากขึ้น เพราะการฝึกซ้อมอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักดนตรีหรือคนที่เรียนดนตรี และอยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆ ที่สนใจเรียนดนตรีให้ค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบและถนัดดนตรีชิ้นไหนแล้วก็ตั้งใจศึกษาและหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆ ก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก